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สื่อ ประเด็นข่าว 

 รัชกาลที่ 9 สวรรคต 

กรุงเทพธุรกิจ 

เว็บไซตไ์ทยโพสต ์

     -เสนอข่าว พล.ต.พงษ์สวัสดิ ์พรรณจิตต ์รองแม่ทัพภาคท่ี 1 ในฐานะรองผู้อ านวยการ กอร.รส. แถลงว่า กอร.รส.
ได้ประชุมจัดเตรียมสถานท่ีท้องสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนท่ีจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในวนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี    ได้
จัดเตรียมเก้าอี้ไว ้30,000 ท่ีนั่ง และส านักพระราชวงั จะเปิดใหล้งนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวนัท่ี 1 ม.ค.2560  
     ขอเตือนประชาชนท่ีจะเดนิทางมาบริเวณสนามหลวงให้รักษาสุขภาพ เตรียมยามาใหพ้ร้อม และจะปรับพื้นท่ี

บริเวณเต็นท์พักคอยให้อากาศถา่ยเท เนื่องจากมีคนเปน็ลมจ านวนมากเพราะอากาศอบอ้าว เพิ่มต ารวจประชาสัมพนัธ์

ให้ค าแนะน าประชาชนท ากิจกรรมคลายเครียด ผ่อนคลายอิริยาบถจากการนั่งคอย และจะจัดหาคลิปสุขภาพเก่ียวกับ

การออกก าลังกายมาเปิดใหป้ระชาชนได้รับชมระหว่างรอคิว 
    สว่นกรณีมีผูเ้สียชีวิตเม่ือวันท่ี 20 ธ.ค. บริเวณหน้าอาคารส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม ไม่ได้เกิดจากเปน็ลม 

แต่เปน็เพราะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีโรคประจ าตวั  

 

ไทยโพสต์  

บางกอกโพสต์ 

เดอะเนชัน่ 

การควบคุมยาทรามาดอล 

    -เสนอข่าว ภญ.นิยดา เกียรติย่ิงอังศุลี ผู้จัดการศูนยว์ิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่า แม้อย.

จะมีมาตรการควบคุมการกระจายยาทรามาดอล ตั้งแต่การน าเขา้ การผลิต การสง่ไปยังร้านขายยา และการขายให้

ประชาชน แต่กระบวนการมีช่องว่างให้ยาหลุดรอดออกมาถึงกลุ่มคนที่น ายามาใชใ้นทางท่ีผิดได้ เสนอให้อย.มี

มาตรการการตรวจสอบให้มากข้ึน และจัดระบบการน าเข้าและการกระจายยาให้ชัดเจนยิง่ขึ้น 

     -ด้าน ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า มาตรการควบคุมถือว่าเพียงพอแล้ว การจะยกระดับ

มาตรการจะกระทบการเข้าถึงยาส าหรับผู้ท่ีจ าเปน็ต้องใช้ การแก้ปัญหาวัยรุ่นน ายาไปใช้เป็นสิง่เสพติด ครอบครัวต้อง

ช่วยกันดูแล สว่นปัญหาการลักลอบน าเข้ายามาจากต่างประเทศ ในทางปฏิบัติควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะตามแนว

ชายแดน 

 

คมชัดลึก 

ร่างพ.ร.บ.โค้ดมิลค์ 

    -เสนอข่าว กรรมการบริหารแพทยสภา ออกแถลงการณ์เก่ียวกับร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

ส าหรับทารกและเด็กเล็กฯ ว่า คณะกรรมการแพทยสภาไม่มีผลประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจใดๆ ท้ังสิ้น ยืนยันเห็นดว้ยใน

หลักการและสนับสนนุร่างพ.ร.บ.นี้ ส่วนความเห็นทางวิชาการท่ีสอดคล้องหรือคัดค้าน ควรน าเสนอหรือถกเถียงใน

สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ และสนบัสนุนให้องค์กรทางวชิาการน าเสนอข้อมูลท่ีเข้าใจง่ายต่อประชาชน       

เว็บไซต์คมชัดลึก     -เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ อาจารยป์ระจ าภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯโพสต ์      

เฟซบุ๊คส่วนตัวเก่ียวกับร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กฯ ว่า การสง่เสริมให้

เด็กกินนมแม่ ควรเรง่ผลักดันกฎหมายใหแ้ม่หยุดเลี้ยงลูกอย่างน้อย 6 เดือน โดยได้ค่าตอบแทน และระบุว่า นมแม่

ควรให้เต็มท่ีอย่างน้อย 6 เดือน และให้ต่อไปใหน้านท่ีสุด แต่ถ้าเกิน 2 ปี เด็กไม่ควรดูดนม เพราะจะท าให้การขบฟัน

เสีย หลังเด็กอาย ุ 1 ปี นมมารดาหรืออาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy food) ถือเป็นอาหารเสริม ส่วนอาหารหลักคือ 

อาหาร 5 หมู่ 3 ม้ือ นมทุกชนิดมีประโยชน ์หลัง 1 ป ีควรสง่เสรมิให้มีการดื่มนม 

 

สยามรัฐ 

 คอลัมน์สังคมสยามรัฐ 

ร้องเรียนบัตรทอง 

     -เสนอข่าว นายธวัชชัย แตงอ่อน อดีตทหารเรือนาวิกโยธิน เส้นโลหิตในสมองแตก เปน็คนไข้ประจ า รพ.รามาฯ 

รักษาโดยใช้สิทธิบัตรทอง ในความดูแลของ นพ.กฤตวิทย์ รุง่แจง้ อาการไม่ดีข้ึนแต่กลับให้ออกจากโรงพยาบาล จงึขอ

ร้องเรียนกับศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.  

 

ประชาชาติธุรกิจ 

ภาษีบุหรี ่

   -เสนอข่าว นายพงศธร อังศุสงิห์ ผอ.ฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์และผู้บริหารฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด กล่าววา่ 

นโยบายจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล ท าให้ก าลงัซื้อบุหรี่ราคาแพงลดลง และผู้บริโภคไปซือ้บุหรี่ราคาถูกแทน 
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กระทบต่อการจัดเก็บรายไดจ้ากภาษีของรัฐบาล ซึ่งนอกจากบริษัทต้องปรับแผนงานธุรกิจในปหีน้าให้สอดคล้องกับ

การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต และการแก้ไขพ.ร.บ.ยาสูบของ สธ. แล้ว ยังกระทบไปถึงภาคเกษตรชาวไร่ยาสูบ 

34,000 ครัวเรือนด้วย โดยเบ้ืองต้น บริษัทได้มุ่งเน้นรักษาคุณภาพเพื่อการสง่ออกใบยาไทยใหไ้ด้มาตรฐานโลก ลด

ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมใหน้้อยท่ีสุด 

 นโยบายออกก าลังกาย 

มติชน     -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี น าทมีข้าราชการและเจา้หน้าทีป่ระจ าท าเนียบรัฐบาล ออก

ก าลังกายประจ าวันพุธเปน็คร้ังท่ี 5 โดยวอร์มอัพด้วยการเต้นแอโรบิก บริเวณสนามหญ้าหน้าตกึไทยคู่ฟ้า 15 นาท ี

จากนั้นตปีิงปองกับเจ้าหนา้ที่ กกท.และตัวแทนสื่อมวลชน ด้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคล่ือนการ

ปฏิรูปประเทศ จัดกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาลเช่นกัน 

เว็บไซต์สยามกีฬารายวัน    -เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวญัเมือง ผูว้่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดกิจกจรรม BMA SPORT DAY "ผลักดนัทันใจ 
แก้ไขทันที" ตามนโยบายนายกรฐัมนตรี ส่งเสริมข้าราชการและบุคลากรในหนว่ยงานราชการออกก าลังกายทุกวันพุธ 

สยามรัฐ     -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหตัถยากร รองอธิบดี กรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ มีนโยบายส่งเสรมิโรงพยาบาลเอกชน

ท่ัวประเทศ 345 แห่ง พฒันาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน HA และมาตรฐาน JCI เพื่อให้ประชาชนได้รับการ

รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยในระดับสากล และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได ้ ขณะนี้มี

โรงพยาบาลเอกชนผ่าน HA ขั้นสูงสุด 62 แห่ง และ JCI 41 แห่ง นับว่าไทยมีโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐาน JCI มาก

ท่ีสุดในอาเซียน โดยในป ี60 ตั้งเป้าพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนใหไ้ด้รับมาตรฐาน HA ครบทุกแห่ง เพื่อผลักดันให้ไทย

เปน็ศนูย์กลางสุขภาพ 1 ใน 3 ของเอเชีย 

 แผนตั้งช่องกีฬา 24 ชม. 

มติชน,ไทยรัฐ,สยามกีฬา

,คมชัดลึก,ข่าวสด 

    -เสนอข่าว นายสกล วรรณพงษ์ ผูว้่าการ กกท. เปิดเผยว่า กกท.มีแนวคิดผลักดันโครงการจัดต้ังสถานีทีวีกีฬา 24 

ชั่วโมง เพื่อออกอากาศผ่านทางช่องฟรีทีวีหมายเลข 7 โดยเปน็การยกระดับสถานีทีวีกีฬา 24 ชม. "ที-สปอร์ต" ให้มี

คุณภาพมากข้ึน ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุม ขณะนี้ก าลงัศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท าแผนแม่บท

เสนอ กสทช.  ให้แล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2560 โดยจะประสานกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการพฒันา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ด้วย เพราะมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของ

รัฐบาล หากทุกฝ่ายเห็นพ้อง คาดว่าจะออกอากาศได้เรว็ท่ีสุดปลายปี 2560 

 ไทยแลนด์ 4.0 

กรุงเทพธุรกิจ     -เสนอข่าว นายสุวิทย์ เมษนิทรีย์ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ เปิดเผยว่า ขณะนีไ้ด้จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคล่ือน

นโยบายประเทศไทย 4.0 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมน าเสนอนายกรัฐมนตรีในเรว็ๆ นี ้ ประกอบด้วย 5 วาระส าคัญ  

ได้แก่  1.การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสูป่ระเทศที่พฒันาแล้วภายในปี 2575 2.การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 3.การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 4.

การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จงัหวัด และ 5.การบูรณา

การเศรษฐกิจไทยอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก ขณะที่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 จะครอบคลุม 4 มิติ 
ประกอบด้วย 1.ความม่ังคัง่ทางเศรษฐกิจ 2.ความอยู่ดีมีสุขทางสงัคม 3.การยกระดับคุณค่ามนุษย์ และ 4.การรักษา

สิ่งแวดล้อม 
\     นายพเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า สิ่งส าคญัคือสร้างดิจิทัลไทยแลนด์เพื่อน าไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 จุดเนน้ของดจิิทัลไทยแลนด์จะท าโครงสร้างพืน้ฐานท้ังในประเทศและนอกประเทศ ครอบคลุมโลจิ

สติกส์ของไปรษณีย์ไทยและเอกชน กลายเปน็ดิจิทัลชุมชน ซึ่งตอ้งร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาฯ และ

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความรวดเรว็ในเชงิรูปธรรม ม่ันใจว่าในปี 2560 จะเกิดภาพชัดเจนมากขึ้น    
 คัดกรองเดก็สมาธิสั้น 

กรุงเทพธุรกิจ     -เสนอข่าว พญ.วัชรา ริว้ไพบูลย์ ผู้จัดการส านักจัดการงานวจิัยและประสานโครงการ  สวรส. กล่าวว่า สวรส. และ

ม.มหิดล จัดอบรมการใช้แบบประเมินพัฒนาด้านการคิดเชงิบริหารในเด็กปฐมวัย ให้กับครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ใน

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน 200 คน เพื่อคดักรองเด็กสมาธิสั้น ตอบสนองแนวทางแก้ไขปัญหา

พัฒนาการเด็กด้านการคิดเชิงบรหิาร ที่มีความสัมพันธ์กับการเรียน การท างาน และการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม 
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ไทยรัฐ  

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่ 9  

    -เสนอข่าว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 9 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันท่ี 

21-23 ธ.ค.59 มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประธานกรรมการสมัชชาสุขภาพแหง่ชาติ เปน็ประธานเปิดการประชุม โดย

ในวันท่ี 23 ธ.ค. จะมีการปาฐกถาพิเศษ โดย พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการ

สุขภาพแห่งชาต ิ และ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และการเสวนา “ประเทศไทยยุค 

4.0...พัฒนาแบบไหนที่ย่ังยนื” และ “สานพลังเครือข่าย สู่ระบบสุขภาวะท่ียั่งยืน” 

 กิจกรรมธงฟา้ 

ประชาชาติธุรกิจ     -เสนอข่าว นางนันทวัลย์ ศกนุตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ปีหน้าเตรียมจัดธงฟา้อีกกว่า 1,000 คร้ัง 
กระจายในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ และพื้นท่ีท่ีประสบปญัหาอุทกภัย พร้อมท้ังยกระดับร้านหนูณชิย์พาชิมกว่า 

10,000 แห่ง ให้จ าหนา่ยอาหารราคาถูกท่ีมีคุณภาพสูงและ โดยประสานใหก้ระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบรับรอง

คุณภาพ และจะเพิ่มการให้ความช่วยเหลือจัดหาวัตถุดิบราคาถูก รถฟู้ดทรัค ให้ผู้สนใจดว้ย 

 

เดลินวิส ์

ผู้ป่วยแมงมุมสันโดษกัด 

     -เสนอข่าว กรณีมีคนสง่ต่อภาพและข้อความทางไลน์ใน จ.ยโสธร ว่า แมงมุมสันโดษสนี้ าตาลกัดปลัดอ าเภอราย

หนึ่ง และแผลลุกลามอย่างรวดเรว็ รักษาตวัอยู่ท่ีรพ.ยโสธร  

     -นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผอ.รพ.ยโสธร แถลงข่าวว่า ผูป้่วยเปน็ปลัด อบต. แห่งหนึ่งใน จ.ยโสธร มารับการรักษา

วันท่ี 7 ธันวาคม มีแผลติดเชื้อท่ีขาข้างขวามา 2 สัปดาห์ ใหป้ระวตัิว่าขณะอยูใ่นทุ่งนารู้สึกว่ามีสัตวไ์ม่ทราบชนิดกัดท่ีขา 

ต่อมามีอาการบวมแดง ไดไ้ปหาหมอแมงมุมใช้เข็มบ่งหนองออก และน าว่านมาใส่แผล แต่อาการไม่ดีขึ้น จงึไปรักษา

ตัวที่รพ.เอกชนแห่งหนึง่ในจังหวดั ท าการผ่าตัดหลายครั้งแต่อาการยังไม่ดีข้ึน สุดท้ายจงึส่งต่อมารักษาที่ รพ.ยโสธร 

แพทย์วินิจฉัยว่าเปน็โรคหนงัเน่า และได้ผ่าตัดในวันเดียวกัน คนไข้จึงมีอาการดีขึ้นเปน็ล าดับ โดยโรคหนังเน่าเปน็โรค

ร้ายแรงท่ีมีการแพร่กระจายและลุกลามเร็ว หากคนไขไ้ด้รับการรักษาทันทีจะท าให้ปลอดภัยมากขึ้น สว่นประเด็นที่

บอกว่าแมงมุมกัดนั้น แพทย์ไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดใด และคนไข้ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน  

 

M2F 

แมลงก้นกระดก 

    -เสนอข่าว นายณรงค ์พลละเอียด ผู้ว่าฯ ชุมพร เข้าเยี่ยมอาการ ด.ช.ชี อายุ 11 ขวบ นักเรยีนชั้น ป. 5 โรงเรียน

แห่งหนึง่ใน อ.สว ี ท่ีถูกพิษแมลงก้นกระดกท่ีอวัยวะเพศจนปัสสาวะไม่ออก และถูกส่งมารักษาตวัท่ีโรงพยาบาล และ

กล่าวว่า พบการระบาดของแมลงก้นกระดกใน จ.ชุมพร 5 อ าเภอ คือ อ.ปะทิว อ.เมือง อ.สวี อ.ทุ่งตะโก และ อ.หลัง

สวน คาดว่าเปน็เพราะน้ าท่วมรงัท่ีอยู่ใต้ดิน ท าใหอ้อกมาอาศัยบนต้นไม้และตามบ้านเรือน ได้สั่งให้สาธารณสุขจงัหวัด

แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวงัแล้ว 

    -นางเดือนเพ็ญ เคี่ยนบุ้น สาธารณสุขอ าเภอสวี ลงพื้นท่ีต.นาสัก อ.สวี พบวา่มีชาวบ้านอีกหลายคนถูกพษิ

เช่นเดียวกัน แต่มีอาการไม่รุนแรง ได้รายงานให้สสจ.ชุมพรทราบแล้ว 

 รง.แปรรูปไม้ก่อมลพิษ จ.นครศรีธรรมราช 

สยามรัฐ     -เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

และอบไม้ยางพาราลักลอบปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และไม่มีมาตรการป้องกันกลิน่และควนัพษิจากปล่อง

โรงงาน ส่งผลกระทบกับพื้นท่ีทางการเกษตรและสุขภาพประชาชน 6 หมู่บ้าน กว่า 2 พันครัวเรือน ผูน้ าท้องถ่ิน

พยายามร้องเรียนต่อหลายหน่วยงาน แต่ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา โดยมีการบันทึกภาพมุมสูงท าใหเ้ห็นว่า

สวนยางพาราของชาวบ้านท่ีอยู่ริมล าห้วยน้ าคลุง้ ท่ีรับน้ าเสียจากโรงงานยืนตน้ตายตลอดแนวล าหว้ย รวมท้ังสัตว์น้ าใน

ล าห้วยยังตายดว้ย สว่นชาวบ้านมีปัญหาผวิหนงัและทางเดินหายใจ เด็กมีปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง บางรายมีอาการชัก

เกร็งบ่อย  
 ลักลอบปล่อยน้ าเน่าลงคลอง จ.นนทบุรี 

สยามรัฐ      -เสนอข่าว เจา้หน้าที่ลงพืน้ท่ีตรวจสอบบริเวณสวนทุเรียนหมู่ 5, 6, 7 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี หลงัได้รับ

ร้องเรียนจากชาวบ้านวา่มีโรงงานลักลอบปล่อยน้ าเสียลักษณะสีขาวข้นลงในคูคลอง ท าให้ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ท า

การเกษตรได้ โดยพบว่าน้ ามีสภาพเป็นสีด าตลอดระยะทางกว่า 500 เมตร คุณภาพน้ าต่ า ไม่สามารถน าไปใช้ท า

การเกษตรได ้ แต่ไม่พบสภาพน้ าเปน็สีขาวข้นตามท่ีได้รับร้องเรียน เจา้หน้าทีไ่ดใ้ชเ้คร่ืองตรวจวัดสภาพน้ าบริเวณใกล้

กับโรงงานและไม่พบส่ิงผิดปกต ิ จึงไม่สามารถยืนยันไดว้า่น้ าสีขาวข้นที่ชาวบ้านพบถูกลักลอบปล่อยจากโรงงาน 
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เบ้ืองต้น ได้ท าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน ใหช้่วยกันเฝา้ระวัง หากพบการปล่อยน้ าเสียจุดใด ให้ถ่ายภาพและแจง้

เจ้าหน้าที่ทันที 

 คุมโรงฆ่าสตัว์ กทม. 

ข่าวสด     -เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กลา่วถึงโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตวข์องกทม. ว่า รมว.

มหาดไทยได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบโครงการและรายงานการศกึษาและวเิคราะห์โครงการ ตามท่ีส านักอนามัย 

กทม. เสนอแล้ว โดยให้เอกชนร่วมบริหารตามพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 และอยู่

ระหว่างการพิจารณาของส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยากให้เปิดใช้งานภายในเดือนเม.ย.-พ.ค. 60 

โดยอาจให้เอกชนเข้ามาด าเนนิการฟรี 2 ป ีจากนัน้จงึเก็บค่าเชา่ โดย 

 วัคซีนไข้เลือดออก 

บ้านเมือง เดลนิิวส ์   -เสนอข่าว รพ.สมิติเวช พร้อมทีมแพทย์แถลงข่าว บริการวัคซนีไขเ้ลือดออก เปน็คร้ังแรกในประเทศไทย ดว้ยวัคซนี

ท่ีครอบคลุมไข้เลือดออก ทั้ง 4 สายพันธุ์ ลดความรุนแรงของโรค เพื่อคุณภาพชวีิตท่ีดีของคนไทย 
     ปัจจุบันวัคซีนมีการขึ้นทะเบียนท้ังหมด 13 ประเทศรวมท้ังไทย วัคซีนป้องกันไขเ้ลือดออกเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น
อ่อนฤทธ์ิ ส าหรับป้องกันโรคไขเ้ลือดออกท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสเดง็ก่ีสายพันธุ์ 1,2,3 และ 4 ฉีดทัง้หมด 3 เข็ม ระยะเวลา

ห่างกัน 0,6,12 เดือน วัคซนีท างานโดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเปน็ระบบการป้องกันของรา่งกายโดยธรรมชาต ิ

ให้ร่างกายผลิตแอนติบอดีข้ึนเอง 
     เนื่องจากระยะเวลาในการเกิดภูมิคุ้มกันในแต่ละคนไม่เท่ากัน โดยประมาณคือหลังจากการได้รับวัคซีนไปแล้ว 2 
เข็ม ท้ังนี้องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าไวว้่า ภายในปี พ.ศ. 2573จะลดอัตราการตายจากโรคไข้เลือดออกลงให้ได้

มากกว่าหรือเท่ากับ 50% และลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลจากไขเ้ลือดออกมากกว่าหรือเท่ากับ 25%   

 

 

สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพ่ิมเติมได้ที่  http://www.moph.go.th/ops/iprg 

 

http://www.moph.go.th/ops/iprg

